

# Nghệ An: Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024

10:24 31/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 30/1, tại huyện Đô Lương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông cùng phối hợp tổ chức lễ khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024.**



*Toàn cảnh buổi lễ*

Là một hoạt động văn hóa truyền thống hàng năm, Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 tiếp tục khẳng định nhiều thành quả đổi mới của báo chí Nghệ An và giới báo chí cả nước. Là nơi giao lưu, gặp gỡ của những người làm báo với đông đảo công chúng, gắn kết sự đồng hành giữa báo chí với cấp ủy, chính quyền địa phương và doanh nghiệp.



*Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An*

Năm 2023 ghi nhận các cơ quan báo chí của tỉnh và nhiều cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn đã có nhiều bài viết, hình ảnh sâu sắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Công tác phối hợp trong định hướng, chỉ đạo, tập hợp đội ngũ báo chí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo ngày càng đồng bộ, hiệu quả.

Các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo trên địa bàn cũng góp phần tích cực trong hoạt động từ thiện nhân đạo, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát hiện, cổ vũ các điển hình nhân tố mới, chống các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố lòng tin với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiều hội viên Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đã đạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.



*Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai trương Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024*

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy và nỗ lực sáng tạo hơn nữa, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức. Báo chí phải tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, tích cực tuyên truyền, cổ vũ các điển hình nhân tố mới, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.



*Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh chung với các đại biểu*

Dịp này, Ban tổ chức trao 42 tác phẩm xuất sắc đoạt giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2023, trong đó có 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 13 giải Ba và 18 giải Khuyến khích. Tặng 51 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đô Lương. Trao các ấn phẩm báo xuân cho Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh để tổ chức gian trưng bày báo Tết phục vụ nhân dân và du khách.

**Hồng Sơn**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/nghe-an-khai-mac-hoi-bao-xuan-giap-thin-2024>